

รายงานการจัดประชุมเวทีอภิปรายสาธารณะ
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ๒๒ เควี
ถนนเหมืองแดงและถนนปายาง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา
ณ อาคารอเนกประสงค์วัดผาสุการาม (วัดไม้ลุงชน) หมู่ ๑๐ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- ผู้แทนจากอำเภอแม่สาย
- ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแม่สาย
- ผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรแม่สาย
- ผู้แทนจากกองบังคับการผามิพ หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก
- ผู้แทนจากโรงเรียนบ้านปายาง
- ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย
- ผู้แทนจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สาย
- ผู้แทนจากบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (บริษัท เอ็นที)
- ผู้ใหญ่บ้าน

- ประธานกรรมการชุมชน , คณะกรรมการชุมชน

- สื่อมวลชน , ประชาชนทั่วไป

รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน ๙๙ คน (รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมแนบท้าย)

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา

- นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย ได้มอบหมายให้นายอรรถพล คงคา ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอแม่สาย เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีนี้ นายอรรถพล คงคา ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- นายอรรถพล คงคา ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอแม่สาย ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุม และเปิดการจัดเวทีอภิปรายสาธารณะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ๒๒ เควี ถนนเหมืองแดงและถนนปายาง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ณ อาคารอเนกประสงค์วัดผาสุการาม (วัดไม้ลุงชน) หมู่ ๑๐ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ นายอรรถพล คงคา ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอแม่สาย ได้กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของการจัดเวทีอภิปรายสาธารณะ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

อำเภอแม่สายเป็นเมืองหน้าด่านชายแดน ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมา อำเภอแม่สาย ถือเป็นเมืองที่มีความสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในสามอำเภอของ จังหวัดเชียงรายที่เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของจังหวัด โดยมีเป้าหมายของการพัฒนา ๓ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการค้าชายแดน ด้านการเกษตร และด้านการท่องเที่ยว ปัจจุบันเห็นได้ว่าอำเภอแม่สาย เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากที่ได้ปิดด่านพรมแดน เป็นระยะเวลาประมาณ ๑ ปี เนื่องจากเกิดสถานการณ์ การระบาดของไวรัสโควิด - ๑๙ ปัจจุบันได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวและพักอาศัยในอำเภอแม่สาย เป็นจำนวนมาก ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงด้วย

ในวันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เทศบาลตำบลแม่สายร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ร่วมกันจัดทำ โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ๒๒ เควี ถนนเหมืองแดงและถนนปายาง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าและสายสื่อสารให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น และส่งเสริมด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีทัศนียภาพที่สวยงาม สะอาดตา น่ามอง สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว และจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวและนักลงทุนเกิดความ เชื่อมั่นในความปลอดภัยยิ่งขึ้น และความสำคัญอีกหนึ่งประการ คือ ก่อนที่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินโครงการ ที่อาจมีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมหรืออาจกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานรัฐ เจ้าของโครงการจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังสภาพปัญหา ผลกระทบ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ จากประชาชนในพื้นที่ก่อนที่จะพิจารณาดำเนินการก่อสร้างโครงการ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอเปิดโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิล ใต้ดิน ๒๒ เควี ถนนเหมืองแดงและถนนปายาง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า เป็นเคเบิลใต้ดิน ๒๒ เควี ถนนเหมืองแดงและถนนปายาง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๓.๑ เรื่อง เหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ

- นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ได้ชี้แจงเหตุและผลความจำเป็นรวมถึง วัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ๒๒ เควี ถนนเหมืองแดง และถนนปายาง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

การดำเนินโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินครั้งนี้ ถือเป็นเฟสสอง โดยเฟสแรก เทศบาลตำบลแม่สายร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิล ใต้ดิน บริเวณถนนพหลโยธินตั้งแต่บริเวณหน้าด่านพรมแดนไทย - เมียนมา ถึงสี่แยกศูนย์วิจัยและพัฒนา ชาน้ำมันฯ รวมระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร และในการดำเนินงานครั้งนี้เทศบาลตำบลแม่สายได้ร่วมงานกับ บริษัทเอ็นทีด้วย ในครั้งดำเนินโครงการในเฟสแรกจะมีการขุดเจาะถนนสองครั้ง โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทเอ็นที แต่ในครั้งนี้จะดำเนินการขุดเจาะถนนแค่ครั้งเดียวพร้อมกัน ทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทเอ็นที เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว และเพื่อให้เกิดผลกระทบกับ

พี่น้องประชาชนในพื้นที่น้อยที่สุด และจุดประสงค์ของการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า เป็นเคเบิลใต้ดินในครั้งนี้ เพื่อปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้น ให้ความเป็นระเบียบเรียบร้อย นามอง และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน เมื่อปีที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้สายสื่อสาร บริเวณถนนปายางและถนนเวียงพานโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้เทศบาลตำบลแม่สายมี แนวคิดที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับการจัดเวทีอภิปรายสาธารณะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ อาคารเนกประสงค์ ศูนย์ลูกเสือปายาง หมู่ ๘ เมื่อวานที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามคำถามหลักๆ ๓ ประเด็น ประเด็นแรก คือ หลังจากที่ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการปรับ อัตราค่าบริการการใช้ไฟฟ้าขึ้นหรือไม่ ในเรื่องดังกล่าวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตอบข้อซักถามและยืนยันว่า อัตราค่าบริการการใช้ไฟฟ้าจะยังคงอัตราเดิม โดยอัตราค่าบริการการใช้ไฟฟ้าจะเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ ประเด็นที่ ๒. กรณีรื้อถอนเสาไฟฟ้าออกจากบริเวณถนนที่ดำเนินโครงการแล้ว จะนำเสาไฟฟ้าไปใช้ หรือดำเนินการอย่างไร เรื่องดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แจ้งให้ทราบว่า หากเสาไฟฟ้าอยู่ในสภาพดี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเก็บไปใช้งานต่อ กรณีเสาไฟฟ้าเก่าหรืออยู่ในสภาพชำรุดจะนำไปใช้ในสิ่งที่เป็น ประโยชน์อื่น เช่น นำไปสร้างฝาย สร้างเขื่อน หรือบริจาคให้หน่วยงานอื่น และประเด็นที่ ๓. เป็นข้อกังวล เกี่ยวกับเสียงตามสายในชุมชน หลังจากรื้อถอนเสาไฟฟ้าบริเวณถนนที่ดำเนินโครงการทั้งหมดแล้ว เสียงตามสายจะยังคงมีอยู่หรือไม่ ในเรื่องดังกล่าวมีต้องกังวล เพราะเทศบาลตำบลแม่สายจะดำเนินการย้ายลำโพงเสียงตามสายเข้าไปไว้ในซอย โดยจะพิจารณาติดตั้งลำโพงเสียงตามสายบริเวณจุดที่กระจายเสียงดังทั่วถึงและ ครอบคลุมทั้งพื้นที่

ปัจจุบันเทศบาลตำบลแม่สายเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับด้านการพัฒนาและเป็นสถานที่ที่ หน่วยงานต่างๆ ขอมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องสายไฟฟ้างดดิน การบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะ งานส่งเสริม สุขภาพ (สปสช.) และงานอื่น ๆ และในปีที่เทศบาลตำบลแม่สายจะได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากกรม โยธาธิการและผังเมือง โดยงบประมาณดังกล่าวจะนำมาปรับปรุงฟุตบอลบริเวณถนนพหลโยธินทั้งสอง และโครงการปรับปรุงระบบกำจัดกลิ่น ณ ศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรของเทศบาลตำบลแม่สาย โครงการ ก่อสร้างอาคารบริเวณหัวฝาย หมู่ ๑ ตำบลแม่สาย รวมถึงโครงการปรับปรุงถนนสำหรับเป็นจุดออกกำลังกาย บริเวณคลองชลประทานถนนเหมืองแดงถึงถนนปายาง ในวันนี้ต้องขอขอบคุณอำเภอแม่สายและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องที่ให้ความกรุณาร่วมเวทีอภิปรายสาธารณะ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารประกอบการดำเนินโครงการแก่ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ หลังจากได้รับฟังการนำเสนอข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทเอ็นทีแล้ว พี่น้องประชาชนสามารถ สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง โดยเจ้าหน้าที่จะได้ตอบข้อซักถามและข้อกังวลต่างๆ รวมถึงแจ้ง แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อให้ทุกท่านได้คลายข้อสงสัยและข้อกังวลดังกล่าว

๓.๒ เรื่อง สรุปสาระสำคัญของโครงการ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งมาตรการป้องกัน และแก้ไขเยียวยาจากการดำเนินโครงการ

- นายวรรณศิลป์ จีระกาศ ปลัดเทศบาลตำบลแม่สาย ได้ชี้แจงสาระสำคัญของโครงการ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขเยียวยาจากการดำเนินโครงการ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

จากการทำงานในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่สายได้มีการวางแผนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้ดียิ่งขึ้นเป็นลำดับ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนจะเห็นได้ว่า

เมืองแม่สายมีการพัฒนาที่ดีขึ้นมาก จากเดิมสมัยยังคงเป็นสุขาภิบาลแม่สายถนนในพื้นที่ที่ยังไม่มีความสะดวกเรียบร้อยเท่าที่ควร แต่ปัจจุบันเทศบาลตำบลแม่สายมีการพัฒนาพื้นที่ ทำให้มีถนนใช้ในการสัญจรครบทุกเส้นทาง ที่รวมถึงการบริหารจัดการเรื่องขยะ เทศบาลตำบลแม่สายมีศูนย์กำจัดมูลฝอยแบบครบวงจร โดยเป็นศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยของพี่น้องประชาชนทั้งอำเภอแม่สาย และในปีที่ผ่านมาที่ท่านนายกเทศมนตรีได้แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบแล้ว เทศบาลตำบลแม่สายจะได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการปรับปรุงระบบกำจัดกลิ่น ณ ศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรของเทศบาลตำบลแม่สาย เพื่อลดผลกระทบด้านกลิ่นให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอแม่สาย และเทศบาลตำบลแม่สายยังมีหนึ่งศูนย์ที่สำคัญซึ่งได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว คือ ศูนย์จัดการคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลแม่สายหรือระบบบำบัดน้ำเสีย ปัจจุบันเป็นสถานที่ในการขอศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ

สำหรับการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนพหลโยธิน ตั้งแต่บริเวณหน้าด่านพรมแดนไทย - เมียนมา ถึงสี่แยกศูนย์วิจัยและพัฒนาชาวน้ำมันฯ เฟสแรกที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่สายมีข้อวิตกกังวลว่า การดำเนินงานอาจจะมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างมาก แต่เมื่อได้เริ่มดำเนินงานเทศบาลตำบลแม่สายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการประชุมและวางแผนการดำเนินงานเกือบทุกสัปดาห์ และเมื่อเริ่มก่อสร้างตามโครงการพบว่า เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่น้อยมาก โดยส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนมีความพึงพอใจกับการก่อสร้างและแผนการดำเนินงาน สำหรับการก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนเหมืองแดงและถนนป่ายาง ในเฟสสองนี้ เทศบาลตำบลแม่สายได้ทราบแนวทางและจะวางแผนในการดำเนินโครงการให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้น้อยที่สุด โดยจะมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการปฏิบัติงาน และจะแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้พี่น้องประชาชนทราบทุกระยะ ทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน โดยจะแจ้งข่าวสารผ่านกลุ่มไลน์ เฟสบุ๊คเพจชุมชนคนแม่สาย แจ้งผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย และสื่อโซเชียลต่างๆ ทั้งนี้ การปฏิบัติงานจะดำเนินการในช่วงตอนกลางคืนเป็นหลัก หากงานหรือขั้นตอนใดมีเสียงดังมากอาจต้องพิจารณาทำช่วงเวลากลางวัน และหลังจากปฏิบัติการแล้วเสร็จเจ้าหน้าที่ก็จะมีการเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมถึงจะวางแผนกันจราจรและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่ดำเนินงานทุกครั้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนมากที่สุด

สิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งประการ คือ เรื่องงบประมาณ เทศบาลตำบลแม่สายและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนของตนไว้แล้ว หลังจากเทศบาลตำบลแม่สายได้ดำเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วเสร็จ ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลแม่สายจะดำเนินการเสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมตามระเบียบของทางราชการต่อสภาเทศบาลตำบลแม่สาย หลังจากได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จะมีการสรรหาผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาจ้าง และเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป จะเริ่มดำเนินงานก่อสร้างตามโครงการโดยจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานประมาณ ๑ ปี ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ และช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จะมีการรื้อถอนเสาไฟฟ้าออกจากถนนเหมืองแดงและถนนป่ายางทั้งหมด ฉะนั้น ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ บริเวณถนนเหมืองแดงและถนนป่ายางก็จะมีเสาไฟฟ้าเหลืออยู่สำหรับซ็อกเก็ตวางเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างและลำโพงเสียงตามสายของชุมชนขอให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลหรือเป็นห่วง เพราะเทศบาลตำบลแม่สายได้วางแผนในการติดตั้งไฟฟ้าและลำโพงเสียงตามสายแทนจุดเดิมไว้แล้ว และในอนาคตหากมีงบประมาณเพียงพอเทศบาลตำบลแม่สายก็จะพิจารณาปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินถนนเส้นอื่นอีกตามลำดับ ทั้งนี้ การพัฒนาและการดำเนินการดังกล่าวเป็นวิสัยทัศน์ของ

ท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายที่ต้องการให้เมืองแม่สายเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ เป็นเมืองที่มีความปลอดภัย น่าอยู่ เป็นเมืองที่สวยงาม ปลอดภัย และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น

๓.๓ เรื่อง การชี้แจงและนำเสนอข้อมูลแผนการก่อสร้าง คุณสมบัติด้านเทคนิค รวมถึงประโยชน์ของระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน

- นายศุภกิจ อรรถสุทธิกุล ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชี้แจงและนำเสนอข้อมูลแผนการก่อสร้าง คุณสมบัติด้านเทคนิค รวมถึงประโยชน์ของระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน และขั้นตอนการดำเนินงานในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ที่ประชุมทราบ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินถนนเหมืองแดงและถนนปายาง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นการร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับเทศบาลตำบลแม่สาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มั่นคง รองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของสังคมเมือง และช่วยให้ได้ทัศนียภาพที่สวยงามมากยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างความปลอดภัย โดยการลดอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก เช่น อุบัติเหตุจากรถชนเสาไฟฟ้า ฝนตกลมพายุแรงที่อาจจะพัดกิ่งไม้หรือป้ายโฆษณา มาเกี่ยวสายไฟฟ้าทำให้เกิดความเสียหายได้ ขอบเขตความร่วมมือในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดูแลงบประมาณด้านระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าเหนือดินเดิม ส่วนเทศบาลตำบลแม่สายจะดูแลงบประมาณด้านการโยธา ระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด

พื้นที่ดำเนินโครงการ จะดำเนินการก่อสร้างบริเวณถนนเหมืองแดง ระยะทางประมาณ ๑,๑๓๐ เมตร และถนนปายาง ระยะทางประมาณ ๑,๓๕๐ เมตร โดยมีขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้

๑. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินด้านระบบงานโยธา ด้านระบบไฟฟ้า โดยตกลงจะดำเนินการย้ายระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเดิมลงสู่ระบบเคเบิลใต้ดิน เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยเร็ว พร้อมทั้งรื้อถอนระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเดิมให้แล้วเสร็จ

๒. เทศบาลตำบลแม่สาย เป็นผู้รับผิดชอบประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ หน่วยงานผู้ให้บริการสื่อสาร และประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนจัดให้การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

๓. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านระบบงานไฟฟ้า และเทศบาลตำบลแม่สาย เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านระบบงานโยธา

รายละเอียดงานก่อสร้างของโครงการ ได้แก่ งานก่อสร้างด้านโยธา ประกอบด้วย บ่อพักสายแรงสูง แรงต่ำ , ท่อร้อยสายแรงสูง แรงต่ำ , Riser ระบบแรงสูง ระบบแรงต่ำ (จุดเชื่อมต่อระหว่างระบบเคเบิลใต้ดินกับระบบไฟเหนือดิน) , ฐาน Compact Unit Substation , ฐาน ตู้มิเตอร์ งานก่อสร้างด้านไฟฟ้า ประกอบด้วย สายไฟฟ้า แรงสูง แรงต่ำ , หม้อแปลงไฟฟ้า Compact Unit Substation , ตู้มิเตอร์

ขั้นตอนและวิธีการก่อสร้างด้านโยธา (รายละเอียดตามภาพประกอบ) ดังนี้

- บ่อพักสายแรงสูง แรงต่ำ ขนาดของบ่อพักสายแรงสูง มีขนาดกว้าง ๑.๙ เมตร ยาว ๓.๑๕ เมตร สูง ๒.๘๘ เมตร วิธีการก่อสร้างบ่อพักจะดำเนินการหล่อบ่อพักนอกพื้นที่ เมื่อชุดบ่อเสร็จแล้วจะดำเนินการยกมาใส่ โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ ๓ วัน จะเป็นการปฏิบัติงานช่วงกลางคืน และเมื่อทำการถมบ่อแล้ว จะมีแผ่นเหล็กปิดทับด้านบนเป็นแนวราบเดียวกันกับพื้นถนน ประชาชนสามารถใช้รถสัญจรไปมาได้เป็นปกติ เมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ จะคืนสภาพผิวจราจรตามชนิดของถนน

- ท่อร้อยสายแรงสูง แรงต่ำ การก่อสร้างท่อร้อยสายแรงสูงและแรงต่ำใช้วิธีดินท่อลอดถนน จะดำเนินการดินท่อบริเวณต่างๆ ของถนน ขนาดและคุณภาพของท่อร้อยสายเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.

โดยระดับความลึกของสายแรงสูง ไม่ต่ำกว่า ๑.๕ เมตร ระดับความลึกของสายแรงต่ำ ไม่ต่ำกว่า ๐.๙ เมตร ทั้งนี้ ท่อร้อยสายสามารถจมอยู่ใต้น้ำได้ตลอดเวลา โดยไม่มีกระแสไฟรั่ว

- Riser ระบบแรงสูง ระบบแรงต่ำ (จุดเชื่อมต่อระหว่างระบบเคเบิลใต้ดินกับระบบไฟเหนือดิน) ระบบ Riser คือ จุดเชื่อมต่อระหว่างระบบเคเบิลใต้ดินกับระบบไฟเหนือดิน โดยการดำเนินงานจะนำเข้าไปไว้ในซอยเล็ก โดยจุด Riser ระบบแรงต่ำอาจจะมีผลกระทบกับบางครัวเรือน แต่จะพิจารณาตามแผนงานและความเหมาะสมของพื้นที่

- ฐาน Compact Unit Substation การดำเนินโครงการบริเวณถนนเหมืองแดงและถนนปายางครั้งนี้ จะติดตั้ง Compact Unit Substation จำนวน ๓ จุด จุดแรกอยู่ที่บริเวณหน้าสำนักงานชลประทานเหมืองแดง จุดที่ ๒ อยู่บริเวณถนนหน้าวัดปายาง จุดที่ ๓ อยู่บริเวณลานออกกำลังกายหน้าวัดปายาง ซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบน้อยที่สุด

- ฐาน ตู้มิเตอร์ การดำเนินงานบริเวณถนนเหมืองแดงและถนนปายางครั้งนี้จะไม่ตู้มิเตอร์ เพราะมีได้ออกแบบไว้และในพื้นที่ไม่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเหมือนโครงการเฟสแรก

โดยความปลอดภัยขณะก่อสร้าง ก่อนการดำเนินงานจะมีป้ายเตือนทุกครั้ง และเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จในแต่ละครั้งจะมีการปิดปากหลุมด้วยแผ่นเหล็กเพื่อให้รถสัญจรไปมาได้เป็นปกติ บริเวณพื้นที่ดำเนินงานจะมีการติดตั้งสัญญาณไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณพื้นที่ดำเนินงาน และมีการวางแผนก่อนการทำงาน เพื่อความปลอดภัยทุกครั้ง และอีกหนึ่งประการอยากให้ทุกท่านไม่ต้องกังวลเรื่องสายไฟที่อยู่ใต้ดิน เพราะสายไฟที่อยู่ใต้ดินจะมีความปลอดภัยมากกว่าสายไฟที่อยู่บนดิน

๓.๔ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อให้สอดคล้องกับการนำสายไฟฟ้าลงสู่ใต้ดิน

- นายวรพงษ์ พร้อมประเสริฐ ผู้แทนจากบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (บริษัท เอ็นที) ได้ชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการจัดระเบียบสายสื่อสารเพื่อให้สอดคล้องกับการนำสายไฟฟ้าลงสู่ใต้ดิน และขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุมทราบ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด หรือที่รู้จักทั่วไปในชื่อย่อว่า เอ็นที เป็นรัฐวิสาหกิจที่ดูแลการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัด มีภารกิจหลักการให้บริการด้านสื่อสารและได้รับมอบหมายในการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารทั่วประเทศ เพื่อนำสายสื่อสารลงสู่ใต้ดิน สำหรับการดำเนินงานบริเวณถนนเหมืองแดง การก่อสร้างของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (บริษัท เอ็นที) จะมีความยาวประมาณ ๑.๑๑ กิโลเมตร การก่อสร้างด้วยวิธีดินท่อลอด \varnothing ๑๑๐ มม. HDPE PN. ๑๐ ๙๕๐ เมตร โดยใช้วิธีดินท่อลอดเช่นเดียวกับระบบของการไฟฟ้า งานสร้างบ่อพักย่อย (PB) JUF-๑๑ ฝาเหล็ก ๑๕ บ่อ งานสร้างเสา Steel Pole ขนาด \varnothing ๓" (๒.๕๐m.) ๓๘ จุด งานสร้างท่อโค้ง ๒- \varnothing ๓" ชั้นเสา ๘ จุด

แผนการดำเนินงาน จะเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามสัญญา ในการทำงานหลังจากทำงานแล้วเสร็จจะมีการปิดทับพื้นที่ดำเนินงาน โดยการก่อสร้างทุกอย่างจะเหมือนระบบของการไฟฟ้าเพียงแต่ขนาดของบ่อจะเล็กกว่า ทั้งนี้ การดำเนินงานจะพิจารณาถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ จะมีการพูดคุยประชุมเรื่องความปลอดภัยก่อนการปฏิบัติงานอยู่เสมอ บริเวณที่ก่อสร้างจะมีการปิดถนนบริเวณพื้นที่ทำงาน ขั้นตอนการปิดถนนและการทำงานจะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้พี่น้องประชาชนทราบ รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ส่องไฟและโบกให้สัญญาณตลอดเวลา เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการสัญจร สำหรับการคืนสภาพพื้นผิวของถนน จะคืนสภาพตามชนิดของถนนเช่นเดียวกับการไฟฟ้า

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อมูล ข้อสงสัย รวมถึงแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อโครงการ

- ผู้เข้าร่วมประชุม คนที่ ๑ นายประสิทธิ์ ชุ่มอ่อน ผู้ใหญ่บ้านเหมืองแดง หมู่ ๒ ได้สอบถามข้อมูลสรุปได้ดังนี้

เนื่องจากเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา บริเวณถนนเหมืองแดงเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม จึงขอสอบถามว่า หลังจากการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เมื่อสายไฟฟ้าและสายสื่อสารอยู่ใต้ดินแล้วหากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมจะมีอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนรวมถึงประชาชนในพื้นที่หรือไม่

- นายศุภกิจ อรรถสุทธิกุล ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

กรณี เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมขังบริเวณถนนที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ หากน้ำท่วมขังสูงประมาณ ๓๐ - ๔๐ เซนติเมตร จะไม่มีผลกระทบต่อหรือทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว การไฟฟ้าจะยังคงจ่ายกระแสไฟฟ้า และประชาชนยังสามารถใช้ไฟฟ้าได้เป็นปกติ แต่หากเกิดกรณีน้ำท่วมขังสูงเกินกว่าอุปกรณ์ควบคุม เช่น ท่วมสูงเกินตู้มิเตอร์ การไฟฟ้าจะพิจารณาในการดับกระแสไฟฟ้า เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์เสียหาย ทั้งนี้ จะไม่มีกระแสไฟฟ้ารั่วแน่นอน เพราะอุปกรณ์ที่ใช้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

- นายวรพงษ์ พร้อมประเสริฐ ผู้แทนจากบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (บริษัท เอ็นที) ได้ตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

สำหรับสายสื่อสารจะไม่มีระบบไฟฟ้าอยู่ในสาย ดังนั้น สายสื่อสารจึงมีความปลอดภัยเพราะไม่มีกระแสไฟฟ้า สายสื่อสารสามารถอยู่ใต้น้ำได้ หากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมจะไม่มีผลกระทบต่อประชาชน

- นายวีระสิทธิ์ สีนสวัสดิ์ ผู้แทนจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สาย ได้แสดงความคิดเห็นและชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

การดำเนินโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนเหมืองแดงและถนนปายาง ในครั้งนี้ เป็นลักษณะงานแบบการดินท่อร้อยสาย ซึ่งการดินท่ออาจมีผลกระทบกับท่อส่งน้ำของการประปาได้ เนื่องจากถนนเหมืองแดงไม่มีฟุตบาททางเท้า กระบวนการดำเนินงานในการขุดเจาะอาจมีผลกระทบกับท่อของการประปาได้ หากการดำเนินงานไปกระทบทำให้ท่อน้ำประปาแตกหรือชำรุด การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สาย อาจต้องแจ้งปิดการใช้น้ำในพื้นที่ และอาจทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง จึงขอฝากเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สายด้วยทราบ หากมีการดำเนินงานขั้นตอนของการเปิดท่อสำรวจบ่อพัก

- นายวรรณศิลป์ จิระภาค ปลัดเทศบาลตำบลแม่สาย ได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

การดำเนินโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินในครั้งนี้ เทศบาลตำบลแม่สาย ดูแลงบประมาณด้านการโยธา ฉะนั้น การดำเนินงานก่อสร้างหรือขุดเจาะต่างๆ จะมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดรวมถึงการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สายด้วย และเทศบาลตำบลแม่สาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะวางแผนในการดำเนินการก่อสร้างอย่างดี หากเกิดกรณีการก่อสร้างอาจไปกระทบกับท่อประปาโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ เทศบาลตำบลแม่สายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประสานไปยังการประปาโดยด่วน และวางแผนในการแก้ไขปัญหาและแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน ตามช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ

- ผู้เข้าร่วมประชุม คนที่ ๒ นางสาวแก้ว สัจจเขต ประธานกรรมการชุมชนเกาะทราย หมู่ ๗ สอบถามข้อมูล ดังนี้

เมื่อการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินแล้วเรียบร้อยเสร็จ จะมีการซ่อมบำรุงหรือตรวจเช็คระบบอย่างไร

- นายศุภกิจ อรรถสุทธิกุล ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

โดยปกติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะตรวจเช็คระบบไฟฟ้าเป็นประจำอยู่แล้ว โดยการตรวจสอบจะเป็นไปตามมาตรฐานและระยะเวลาที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

- นายวรรณศิลป์ จีระภาค ปลัดเทศบาลตำบลแม่สาย ได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
การดำเนินโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนพหลโยธิน ตั้งแต่บริเวณหน้าด่านพรมแดนไทย - เมียนมา ถึงสี่แยกศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จมาประมาณ ๒ ปีแล้ว และที่ผ่านมาได้มีการบำรุงรักษาซ่อมแซม โดยแจ้งดับไฟเพียงครั้งเดียว และใช้เวลาดับไฟประมาณ ๓๐ นาที โดยจะดับไฟเป็นโซนไม่กระทบทั้งพื้นที่

- ผู้เข้าร่วมประชุม คนที่ ๓ สอบถามข้อมูล ดังนี้

ในระหว่างที่มีการก่อสร้างและหลังดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีการดับไฟฟ้าหรือไม่

- นายศุภกิจ อรรถสุทธิกุล ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ในช่วงขั้นตอนระหว่างดำเนินการดำเนินงานก่อสร้างด้านการโยธาจะไม่มีมีการดับไฟฟ้า โดยการดับไฟฟ้าจะขอดับกรณีการที่มีการทดสอบระบบ และการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าจากระบบเคเบิลอากาศเป็นเคเบิลใต้ดิน อาจจะใช้เวลาพอสมควร

- ผู้เข้าร่วมประชุม คนที่ ๔ สอบถามข้อมูล ดังนี้

ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างจะสามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้เป็นปกติหรือไม่

- นายวรพงษ์ พร้อมประเสริฐ ผู้แทนจากบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (บริษัท เอ็นที) ได้ตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ประชาชนสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ การก่อสร้างไม่มีผลกระทบกับการใช้อินเทอร์เน็ต

- นายอรรถพล คงคา ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอแม่สาย ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวและปิดการจัดเวทีอภิปรายสาธารณะ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ๒๒ เควี ถนนเหมืองแดงและถนนป่ายาง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้ และขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้จัดเวทีอภิปรายสาธารณะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนดำเนินโครงการในครั้งนี้ จึงขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา ๑๑.๕๐ นาฬิกา

ลงชื่อ..........ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายเพชร สุผากอง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายภวุฒิ วงศ์ไชย)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ลงชื่อ..........
(นายวรรณศิลป์ จีระกาศ)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สาย

ลงชื่อ..........
(นายชัยนนต์ ศรีสมุทร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย

รูปภาพการจัดประชุมเวทีอภิปรายสาธารณะ
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ๒๒ เครือ
ถนนเหมืองแดงและถนนปายาง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา
ณ อาคารอเนกประสงค์วัดผาสุกราม (วัดไม้ลุงชน) หมู่ ๑๐ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย



รูปภาพการจัดประชุมเวทีอภิปรายสาธารณะ
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ๒๒ เควี
ถนนเหมืองแดงและถนนปายาง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา
ณ อาคารอเนกประสงค์วัดผาสุกราม (วัดไม้ลุงชน) หมู่ ๑๐ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย



รายชื่อผู้เข้าร่วมการจัดเวทีอภิปรายสาธารณะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนเหมืองแดงและถนนป่ายาง
 เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 ในวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
 ณ อาคารอเนกประสงค์วัดผาสุการาม (วัดไม้ลุงชน) หมู่ ๑๐

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน	ลายมือชื่อ
1	นายอรรถพล คงคา	ปลัดอำเภอแม่สาย หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง	
	นายปฏิพล อะโนละ	ท้องถิ่นอำเภอแม่สาย	
2	นายชัยนนต์ ศรีสมุทร	นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย	
3	นายจำรัส หลวงเป็ง	รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย	
4	นายสาคร สุริยะโชติ	รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย	
	นายชาติชาย มูลเพย	เลขานุการนายกฯ	
	นายวิชัย ศรีพธูราษฎร์	ที่ปรึกษานายกฯ	
5	นายวรรณศิลป์ จีระภาค	ปลัดเทศบาลตำบลแม่สาย	
6	นายสมพล ธาตุอินจันทร์	รองปลัดเทศบาล	
7	น.ส.วรัทม์ฐนันท์ ฐิรภัทรวงศ์	รองปลัดเทศบาล	
8	นายศราวุธ ไชยมณเฑียร	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	
	นางทับทิม อินทร์ปัญญา	ผู้อำนวยการกองคลัง	
	นายสุเจนต์ ไชแสงจันทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	
9	นายสมชาย ดาวเรือง	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	
	นางเบญจสิริ นาอินทร์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	
	นายสมศักดิ์ ร่มสุข	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	
	นายภวุฒิ วงศ์ไชย	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ	
10	นายไพโรจน์ กุณิก	ท.น.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์	
11	ดร.วิระโรจน์ วัฒนวิภา	นักวิชาการบริหาร	
12	ดร.จิตรวิมล วัฒนวิภา	ผู้วิจัยโครงการ ศด.แม่สว	
13	ดร.อภินันท์ งามแสด	อ.รศ. จ.ศ.	

รายชื่อผู้เข้าร่วมการจัดเวทีอภิปรายสาธารณะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนเหมืองแดงและถนนปายาง
 เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 ในวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
 ณ อาคารอเนกประสงค์วัดผาสุการาม (วัดไม้ลุงชน) หมู่ ๑๐

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน	ลายมือชื่อ
๑๔	นายอิทธิโรจน์ แสงอรุณ		
๑๕	นายสุภกิจ อรรถสุโขทัย		
๑๖	นายสุวิทย์ อิ่มทรัพย์แท้		
๑๗	นายกรกฎ สืบอิน		
๑๘	จตุรวิทย์ พงษ์		
๑๙	นายสุวิทย์ พงษ์		
๒๐	นาย กฤษณ์ ปิ่นวิ		
๒๑	นายคิงหนาท ด้ายคัมภีร์		
๒๒	นายพล สุขแก้ว		
๒๓	นายวิวัฒน์ วังวิเศษ		
๒๔	นายไพฑูริย์ เกษมทรัพย์		
๒๕	นายมานิต มานิต		
๒๖	นายพรพจน์ พรหมประเสริฐ		
๒๗	นายพิศมัย สุขสันต์		
๒๘	นายวราภรณ์ วิจิตร		
๒๙	นายประจักษ์ วัฒน		
๓๐	นายวิวัฒน์ วิจิตร		
๓๑	นายสุวิทย์ วัฒนวิเศษ		


รายชื่อผู้เข้าร่วมการจัดเวทีอภิปรายสาธารณะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนเหมืองแดงและถนนป่ายาง
 เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 ในวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
 ณ อาคารอเนกประสงค์วัดผาสุการาม (วัดไม้ลุงชน) หมู่ ๑๐

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน	ลายมือชื่อ
132	นายพนพล นิลสงขลา		
277	นาย สุภา 59วิชัย		
274	นายพนวัฒน์ พิศิษฐ์		
25	นาย อดิษฐ์ คณิน		
36	นาง นิลสง อดิษฐ์		
32	นายพร สุวิมล		
38	นายประสิทธิ์ ชูอ่อน		
39	นายศุภชัย ชื่นแวง		
40	นายวิฑูรย์ นิลสง		
41	นายแหง กันใจ		
42	นายวิฑูรย์ นิลสง		
43	นายพิศ นิลสง		
44	นายวิฑูรย์ นิลสง		
45	นายสุภาภรณ์ นิลสง		
46	นายวิฑูรย์ นิลสง		
47	นายสุภาภรณ์ นิลสง		
48	นายวิฑูรย์ นิลสง		
49	นายวิฑูรย์ นิลสง		

รายชื่อผู้เข้าร่วมการจัดเวทีอภิปรายสาธารณะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนเหมืองแดงและถนนป่ายาง
 เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 ในวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
 ณ อาคารอเนกประสงค์วัดผาสุการาม (วัดไม้ลุงชน) หมู่ ๑๐

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน	ลายมือชื่อ
๕๐	แม่สี นิชยม๒๖๕๗		
๕๑	ทองน้อย นิตธีรวัฒน์		
๕๒	ทวนฉวี วิทยาคม		
๕๓	ทองน้อย นิตธีรวัฒน์		
๕๔	ทองแดง ใจรอด		
๕๕	ทองดี นิตธีรวัฒน์		
๕๖	ทองน้อย นิตธีรวัฒน์		
๕๗	ทองน้อย นิตธีรวัฒน์		
๕๘	ชายพิภพ นิตธีรวัฒน์		
๕๙	ทองน้อย นิตธีรวัฒน์		
๖๐	น.ส. นิตธีรวัฒน์ นิตธีรวัฒน์		
๖๑	นาย นิตธีรวัฒน์ นิตธีรวัฒน์		
๖๒	นาง นิตธีรวัฒน์ นิตธีรวัฒน์		
๖๓	นาย นิตธีรวัฒน์ นิตธีรวัฒน์		
๖๔	นาย นิตธีรวัฒน์ นิตธีรวัฒน์		
๖๕	นาย นิตธีรวัฒน์ นิตธีรวัฒน์		
๖๖	นาย นิตธีรวัฒน์ นิตธีรวัฒน์		
๖๗	นาย นิตธีรวัฒน์ นิตธีรวัฒน์		

รายชื่อผู้เข้าร่วมการจัดเวทีอภิปรายสาธารณะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนเหมืองแดงและถนนป่ายาง
 เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 ในวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
 ณ อาคารอเนกประสงค์วัดผาสุการาม (วัดไม้ลุงชน) หมู่ ๑๐

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน	ลายมือชื่อ
	นายสมพงษ์ สมภักดี	ประธานสภาเทศบาลฯ	
	นายกฤษ ไชยดวงจินดา	รองประธานสภาเทศบาลฯ	
68	นายณรงค์ ศรีวรรรัตน์	สมาชิกสภาเทศบาล	
69	นายสมเพชร กิจตระกูล	สมาชิกสภาเทศบาล	
70	นายบุญยัง สุนันดา	สมาชิกสภาเทศบาล	
21	นางธัญชนก อุ่นเรือน	สมาชิกสภาเทศบาล	
22	นายจุมพล ลุนทาวงค์	สมาชิกสภาเทศบาล	
77	นายสมเดช ยอดเชียงคำ	สมาชิกสภาเทศบาล	
74	นางสาวฐิตารีย์ ดวงแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล	
	นางสาวนฤชล ชุ่มเรือน	สมาชิกสภาเทศบาล	
	นางสาวพรฟ้า ศรีศรกำพล	สมาชิกสภาเทศบาล	
	นายลิขิต ไทยอนันต์	สมาชิกสภาเทศบาล	
75	พ.ต.ต.สันศักดิ์ คำงิ้ว	สจ.ป.(ชส) สภ.แม่สาย	
76	นายอรรถพร นพพร	อสท.10 กทอ.แม่สาย	
72	ร.อ.จุมพล คุ้มทอง	มท.แม่สาย	
78	จ.ร.อ.สมวัน แสงกันยา	มท.แม่สาย	
79	นายธีระสิทธิ์ สิทธิสวัสดิ์	การรณรงค์ส่งเสริมภาคประชา ใจแม่สาย	

รายชื่อผู้เข้าร่วมการจัดเวทีอภิปรายสาธารณะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนเหมืองแดงและถนนป่ายาง
 เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 ในวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
 ณ อาคารอเนกประสงค์วัดผาสุการาม (วัดไม้ลุงชน) หมู่ ๑๐

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน	ลายมือชื่อ
		กำนันตำบลแม่สาย	
		ผู้ใหญ่บ้านป่ายางชุม หมู่ ๖	
		ผู้ใหญ่บ้านเกาะทราย หมู่ ๗	
		ผู้ใหญ่บ้านป่ายาง หมู่ ๘	
80	นางสงวน ราชวัช	ผู้ใหญ่บ้านไม้ลุงชน หมู่ ๑๐	
		ประธานชุมชนป่ายางชุม หมู่ ๖	
81	นายแก้ว สิงห์เทศ	ประธานชุมชนเกาะทราย หมู่ ๗	
		ประธานชุมชนป่ายาง หมู่ ๘	
82	นายแก้ว ราชวัช	ประธานชุมชนไม้ลุงชน หมู่ ๑๐	
83	นายวิวัฒน์ วัฒนศิริ		
84	นางอาคม คุ้มแสง		
85	น.ส. นิตยา อุดมใหม่		
86	นายเนติวิทย์ มนต์มา		
87	น.ส.จันทนา พรหมเย็น		
88	นายทอง นงษ์แก้ว		
89	นายสุชาติ ภาวดี		
90	นายวิเศษ ชาติศรี		

